



THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẼ KỸ THUẬT CÔNG TY TNHH NINJA Q

Vị trí	Nhân Viên vẽ kỹ thuật (làm việc tại Quy Nhơn, Bình Định)
Số lượng tuyển	10 người
Ngành nghề	Cơ khí, Xây dựng, Kiến trúc
Tính chất công việc	<u>Giờ hành chính</u>
Tỉnh/Thành phố	TP. Quy Nhơn, Bình Định (Sau khi trúng tuyển công ty sẽ đưa các ứng viên trúng tuyển vào tập huấn tại TP.HCM trong thời gian khoảng 1 năm. Sau đó sẽ quay về làm việc tại Quy Nhơn)
Mô tả công việc	<ul style="list-style-type: none">- Đọc hiểu cấu tạo và liên kết của các chi tiết trong kết cấu cơ khí hoặc cấu tạo và bố trí bên trong công trình kiến trúc.- Triển khai bản vẽ cấu tạo bằng AutoCAD hoặc phần mềm CAD chuyên dụng cho chi tiết cơ khí hoặc công trình kiến trúc.
Yêu cầu	<ul style="list-style-type: none">- Không yêu cầu kỹ năng chuyên môn. Sau khi vào công ty sẽ được đào tạo từ đầu- Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành cơ khí, kiến trúc, xây dựng- Đọc hiểu các bản vẽ kỹ thuật hoặc bản vẽ kiến trúc- Biết sử dụng phần mềm Autocad. Hoặc biết sử dụng phần mềm JW-CAD là một lợi thế * Yêu cầu chung: <ul style="list-style-type: none">- Có khả năng suy luận, tư duy và sáng tạo trong công việc.- Chăm thận, nhiệt tình, chịu khó, chịu được áp lực công việc.- Có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công việc liên quan đến tiếng Nhật và cty Nhật Bản- 26 tuổi trở xuống (sinh năm 1992 trở về sau). *Ưu tiên ứng viên hiện đang sống, làm việc tại TP.Quy Nhơn hoặc tỉnh Bình Định hoặc ứng viên đang sống tại nơi khác có nguyện vọng về Quy Nhơn-Bình Định làm việc. (Các ứng viên này sẽ được đào tạo tại TP. HCM trong khoảng 1 năm để nắm bắt công việc, sau đó sẽ trở về làm việc tại Quy Nhơn-Bình Định)



	<p>* Chỉ nhận hồ sơ đầy đủ các điều kiện nêu trên</p> <p>* Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp tại công ty, không nhận hồ sơ qua bưu điện</p> <p>Các ứng viên nộp thêm qua email các bảng scan hoặc hình chụp các hồ sơ bằng cấp cần thiết</p>
Trình độ	Đại học, Cao đẳng
Kinh nghiệm	Không yêu cầu kĩ năng chuyên môn. Sau khi vào công ty sẽ được đào tạo từ đầu.
Mức lương	Lương chính thức từ 4.000.000VNĐ ~ 5.500.000VNĐ và các phụ cấp như phụ cấp chuyên cần , phụ cấp năng lực tiếng Nhật (nếu có bằng cấp), v.v...
Hình thức làm việc	Nhân viên chính thức
Thời gian học và thử việc	2 tháng học việc + 1 tháng thử việc
Chế độ khác	<p>-Hưởng đầy đủ các chế độ theo qui định : Được đóng các bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...</p> <p>-Ứng viên được tuyển chọn sẽ có cơ hội làm việc tại công ty với môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến cao</p> <p>-Được đào tạo tiếng Nhật tại công ty để phục vụ cho công việc.</p> <p>-Trong quá trình tập huấn tại TP.HCM, ứng viên trúng tuyển sẽ được hỗ trợ tiền ăn uống, đi lại, chỗ trọ đầy đủ.</p>
Yêu cầu hồ sơ	<ol style="list-style-type: none">1. Đơn xin việc.2. Sơ yếu lý lịch.3. Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan.4. Bảng điểm, Bằng Tốt Nghiệp (nếu chưa nhận được bằng thi có thể bổ sung sau)5. Giấy khám sức khỏe. <p>- Tất cả các giấy tờ chỉ cần bản photo (hồ sơ sẽ không hoàn lại).</p>
Hạn nộp hồ sơ	22/10 ~ 17/11/2018



Thông tin liên hệ

Người liên hệ	Mr. Phan Anh Quân _ Công ty TNHH Gifu Kogyo Vietnam. Ms. Trần Nguyễn Thanh Thúy – Công ty TNHH Ninja Q
Email	eigyo@gkv.vn
Địa chỉ	Công ty TNHH Ninja Q (công ty con của công ty TNHH Gifu Kogyo Việt Nam) Lầu 5, Tòa nhà Phú Tài, 278 Nguyễn Thị Định, P.Nguyễn Văn Cừ, TP. Qui Nhơn, Bình Định.
Điện thoại	0256.374.6378
Hình thức liên hệ	Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp tại công ty, không nhận hồ sơ qua bưu điện

Bình Định, Ngày 22 tháng 10 năm 2018

Phó Giám Đốc



PHAN ANH QUÂN